

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

KGI - เล่นของสูง ก็ต้องรู้ว่ามีโอกาส

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... วันนี้ เอาเรื่องของทฤษฎี ทางเทคนิคแบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ใช้ หรือเคยใช้ได้ดี

มาว่ากันสักเรื่องนะครับ เพื่อเป็นตัวอย่าง ก่อนข้ามบรมในวันสุดท้าย ของ UIA. รุ่น 4 ในวันที่ 16 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ หลังจากที่ ได้อบรมความรู้ในทางทฤษฎีเบื้องต้น ในที่มาที่ไปของเครื่องมือทางเทคนิคไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ รูปแบบการนำไปใช้ “เพื่อการอยู่รอด” ในตลาดหุ้น... ซึ่งก่อนที่เราจะเล่นให้รวยนั้น ต้อง เล่นให้รอด เป็นเสียก่อน แล้วค่อยพัฒนาไปสู่การเล่นให้รวย เหนือเมฆเคยบอกไว้แล้ว ตลาดหุ้นไม่หนีไปไหน ไม่ตายไปจากประเทศไทยหรอกครับ แต่เรานี่แหละครับ จะอยู่ให้รอดไปกับตลาด ได้นานแค่ไหน หรือจะอยู่ในตลาดไปได้ตลอดชีวิตเราหรือไม่... เคยมีนะครับ คนเข้ามาใหม่ๆ เสียหายไป แล้วก็เช็ดกับตลาดหุ้นไปเลย แต่บางคนก็รู้ว่า เสียหาย หรือตายกับตลาดหุ้นเพราะอะไร ก็กลับไปแก้ไข แล้วก็กลับมาประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย... เขียนเล็กเขียนใหญ่ ในตลาดบ้านเราปัจจุบัน เคยมีบ้างที่เจ็บไปกับตลาดหุ้น แต่เขาก็กลับมาได้ นั่นเพราะรู้แล้วว่า พลาดอย่างไร พลาดเพราะอะไร... ส่วนเรื่องวันนี้ หรือเทคนิคของวันนี้ อาจจะเหมาะสำหรับนักเก็งกำไร ที่เล่นตามกฎที่ว่า ราคา ไม่มีคำว่าแพงเกินไป ที่จะซื้อ แต่นักลงทุนจริงๆ อาจจะไม่ใช่แนวนี้ก็ได้... แล้วเทคนิคเรื่อง แค่ MA. เส้นเดียว ก็เที่ยวหากำไรได้อย่างสบาย เป็นเรื่องที่เหนือเมฆเคยได้ยินจากรายใหญ่ท่านหนึ่ง กล่าวไว้และให้คำแนะนำเหนือเมฆไว้เหมือนกันครับ... ใช้ว่าเหนือเมฆจะเอามาบ้ำใช้อยู่คนเดียว แต่หลักการ ก็คือ หลักในการเก็งกำไร เท่านั้นครับ

ดูตามเกม... อาจจะดูเหมือนกันในวันนั้นเลยแหละครับ ถ้าเล่นตามแนวทางเทคนิค ก็ตามไปดู

แต่ถ้าตามไปแล้ว เกิดพลิกไม่ใช้อย่างที่คิด ก็ง่ายสำหรับนักเก็งกำไรอยู่แล้ว คือ การCut Loss ไปก่อน

แนวรับ : ... 4.50-4.48 **ราคา**นี้ ยังพอไหว **แต่**ยืน 4.46 **ไม่ได้** ต้องCut ก่อน

เป้าหมาย : ... 4.80-4.90 หรือ อาจขึ้นทดสอบ 5.00 **ได้** (เล่นรอบ ก็ขายก่อน)

Price Chart...(KGI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KGI... การใช้ MA. เส้นเดียวเลยนั้น ซึ่งจะเอาแบบเล่นรอบเก็งกำไรระยะสั้น หรือระยะยาวไม่เกิน 1 เดือนนั้น บางท่านก็ใช้แค่เส้น MA25days นะ หรือบางท่านก็อาจจะใช้ MA14days หรือ MA30days แล้วแต่ความถนัด... แต่จริงๆ เหนือเมฆว่า แล้วแต่หุ้นว่า MA. นั้น จะเหมาะกับ MA. ไหน... ซึ่งตัว KGI นี้ั้น เหนือเมฆตามมานานแล้วด้วย MA20days แต่ถ้าจะใช้ MA. แบบ 2 เส้น ก็ยังใช้แค่ MA20days กับ MA40days ดั่งนั้น ในภาพนี้ MA20days เห็นๆ กันนะครับ ให้ว่า จะต้องทำอะไร... แล้วเคยกล่าวไว้แล้วว่า Price Pattern หรือรูปแบบราคานั้น นักเก็งกำไร ต้องรู้... ในภาพนี้ Pattern ที่น่าสนใจเกิดขึ้นในวันวาน วันนี้ จึงน่าสนใจ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน